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Fundargerð stjórn ÍSS 2023 - 2024 

 
Fundarstjóri: Svava Hróðný      Fundur nr:      6        

Fundarritari:  Rakel Hákonardóttir      Staðsetning:     fjarfundur  

Mætt: 

Svava Hróðný Jónsdóttir (SHJ) 

Ingibjörg Pálsdóttir (IP) 

Þóra Sigríður Torfadóttir (ÞST) 

Lonni Björg Hansen (LBH) 

Rakel Hákonardóttir (RH) 

Kristel Björk Þórisdóttir (KBÞ) 

Guðrún Brynjólfsdóttir (GB) 

 

Framkvæmdastjóri

  

Aðrir:         

TEAMS 

☐x 

☐x 

☐x 

☐x 

☐x 

☐x 

☐ 

 

☐x 

 

 

Fjarverandi 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

Dags : 03.10.2023 

Frá :      19:04 

Næsti fundur: 

 

     7.nóvember. 

 

Fundarefni 

1.  Samþykkt fundargerð síðasta fundar  
   Samþykkt. 

 

2. Fræðslunefnd 
Skautum regnbogann: Búið að uppfæra skjalið og setja yfir á ensku.  

Námskrá þjálfaramenntunar: Efnisleg ábending á öllum þjálfarastigum að taka út 
“að geta sýnt fram á hreint sakavottorð” og athugasemd frá Þóru inn í skjalinu.  

Helsta breytingin er að það er búið að taka út 1a,1b,1c osfrv. og núna er bara 
þjálfari 1.  

Ræða við nefndina að það þarf að koma fram breytingar ef einhverjar eru þegar 
lagt er fyrir stjórn. 
 
 
Umsjónarmaður:  Rakel    

☐ Lokið  x Ólokið 

3. Afreksnefnd 
Góðar umræður um afrekshópa og landsliðsefni 
 
 
Umsjónarmaður:      Svava  

☐ Lokið  ☐ Ólokið 
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4. Skautahlaup staðan 

Fundur haldinn með Wilf O’relly og fullt af upplýsingum fengnar frá honum 
hvernig hann náði að byggja upp skautahlaup í Hollandi með góðum árangri. 

Búið að setja upp verkáætlun og verið að vinna í þessu á fullu að koma þessu á 
laggirnar.  

Stefnt að því að vera með æfingabúðir í skautahlaupi. Stefnum á að vera með 
erlendan þjálfara og búið að sækja um styrk til að geta haldið þetta verkefni.  
 
 
Umsjónarmaður: Svava        

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

5. Tillögur til breytinga á General Constitution & Regulations (ISU) 
Sambandið þarf að senda tillögur fyrir 1.desember.  

Stjórnarmenn og nefndir þurfa að skila inn tillögum til stjórnar fyrir 7.nóvember ef 
það er eitthvað sem þarf að fara yfir.  
 
Umsjónarmaður:    

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

6. Fulltrúar á ISU Congress 

Það er komið óformlegt boð en ekki formlegt vegna þess að það er ekki komið staðfest 

hótel. ÍSS má fara með 5 fulltrúa. Þóra Gunnars hefur sent inn beiðni um að fá að vera 3-4 

fulltrúi sem fer á þingið og hlýði á Skautahlaup fundina.  

 
Umsjónarmaður:    

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

7. Önnur Mál 

María - Formannafundur í persónu á Íslandsmótinu. Leggur til að það verði alltaf 

formannafundur á Íslandsmóti. Svava ætlar að kanna stöðuna hjá formönnum 

Þóra - Póllandsferðin hvenær er farið? 17.október seinnipartinn og til baka á mánudeginum 

um kvöldið. 

Lonni - fyrirspurn að hafa fundina klukkutíma fyrr. Erfitt vegna vinnu hjá sumum til kl. 

18:00 

Rakel - Grunnprófs vinna. Fá erindi skrifleg frá aðilum svo hægt sé að skoða og svar 

formlega. 

Ingibjörg - Launakjör afreksstjóra.  

☐ Lokið  ☐ Ólokið 

 

 


